

HỘI THI CẮM HOA CHÀO MỪNG 113 NĂM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 08/03/2023

Trong không khí tung bừng chào mừng 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/03/1910 – 08/03/2023), sáng ngày 08/3/2023, tại Trường Tiểu học Giang Biên đã tổ chức “Hội thi cắm hoa chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3”

Hội thi là một trong những hoạt động mang ý nghĩa thiết thực nhằm giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm. Có thể nói, cuộc thi đã đem lại không khí rộn ràng, vui tươi và sôi nổi. Qua cuộc thi, các em đã có những trải nghiệm thú vị, thể hiện được những hiểu biết của mình về ý nghĩa các loài hoa, nghệ thuật cắm hoa và đặc biệt là mỗi lớp mang đến một thông điệp riêng trong ngày lễ tôn vinh người phụ nữ Việt Nam.

Đến với Hội thi cắm hoa lần này, các đội thi đã có sự chuẩn bị hết sức chu đáo và công phu. Từ ý tưởng thiết kế đến các loại nguyên liệu đã được các đội bàn bạc, thảo luận hết sức kỹ càng với mong muốn đem đến cho Hội thi những tác phẩm nghệ thuật đẹp mắt và ý nghĩa.

Mặc dù đều là những thí sinh không chuyên nhưng các em đã mang đến cho Hội thi những tác phẩm ấn tượng, không chỉ đẹp về hình thức mà còn có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Ban giám khảo rất vui mừng và bất ngờ trước những sản phẩm tuyệt vời của các em học sinh. Bằng đôi bàn tay khéo léo, sự cảm nhận tinh tế, các thao tác nhanh nhẹn, các em đã gửi gắm những ý tưởng, tình cảm và tâm huyết của mình vào các lăng hoa đẹp mắt, mang tính nghệ thuật cao. Nhiều bài viết có cảm nhận sâu sắc, diễn cảm và có sức lôi cuốn hấp dẫn. Các giỏ hoa của các lớp, mỗi giỏ mang một vẻ đẹp riêng đều tỏa sắc hương làm sáng ấm cả sân trường ngày 8/3 và cũng là món quà đặc biệt nhất nhân ngày lễ kỷ niệm đối với các cô giáo và các bạn học sinh nữ. Qua những lăng hoa độc đáo, sáng tạo các em đã thể hiện tình yêu, sự tôn trọng và ngợi ca người phụ nữ.

Hội thi đã diễn ra thành công tốt đẹp tạo không khí vui tươi, phấn khởi. Kết thúc Hội thi, Ban giám khảo đã làm việc hết sức công tâm lựa chọn những đội xứng đáng nhất để trao giải.

Sau đây là một số hình ảnh của hội thi:









